

ĐÔNG TÂN

Hiệu quả mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa



Thu hoạch trên cánh đồng mẫu lớn ở xã Đông Tân.

Qua gần 4 năm thực hiện, mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa ở xã Đông Tân (Đông Hưng) đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Mô hình không chỉ giúp nông dân thay đổi thói quen sản xuất mạnh mẽ, nhờ lễ mà còn góp phần giúp bà con có

đầu ra ổn định, từ đó nâng cao giá trị thu nhập trên cùng đơn vị canh tác. Cánh đồng thôn Tây Thượng liệt những ngày này đông vui, nhộn nhịp. Hàng chục máy gặt đập liên hợp chạy hết công suất thu hoạch lúa mùa để nông dân kịp xuất bán thóc tươi

cho Công ty TNHH Hưng Cúc. Bà Nguyễn Thị Mau phấn khởi cho biết: Tham gia mô hình, gia đình tôi đã đón đổi 5 mẫu ruộng thành một mảnh lớn để thuận tiện cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất đồng thời cấy cùng một giống lúa Đài thơm do Công ty đặt hàng.

Gặt xong, đưa lúa về nơi tập kết và cân luôn theo đơn giá đã hợp đồng. Được bao tiêu sản phẩm chúng tôi không phải lo về giá thóc như trước, lại có đầu ra ổn định nên yên tâm sản xuất, không bỏ ruộng hoang.

Tham gia mô hình, các hộ thành viên còn được Công ty TNHH Hưng Cúc cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh; được HTX DVNN hỗ trợ đánh chuột bảo vệ mùa màng, cung ứng các dịch vụ chất lượng, giá cả hợp lý phục vụ sản xuất. Bà Nguyễn Thị Luyến, thôn Phù Sa cho biết: Trước đây, nông dân trồng lúa ở Đông Tân sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, thông tin thị trường hạn chế nên luôn bị thương lái ép giá, thường rơi vào cảnh "được mùa mất giá". Còn khi lúa được giá thì nhà nông lại không có nông sản để bán. Tham gia sản xuất lúa theo mô hình liên kết với doanh nghiệp, nhà nông chúng tôi được hỗ trợ giống, được

chuyển giao khoa học kỹ thuật, đặc biệt sản lượng thóc thường cao hơn, giá thu mua của doanh nghiệp bao tiêu ổn định. Với mô hình này, nông dân trồng lúa đã có lãi.

Để giúp bà con nông dân trong xã sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, HTX DVNN xã Đông Tân đã quy hoạch xây dựng cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích 50ha. Chủ động liên kết với Công ty TNHH Hưng Cúc để cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho các hộ xã viên tham gia sản xuất trên cánh đồng mẫu lớn. HTX cũng vận động xã viên tích cực tham gia gieo cấy cùng một giống lúa Đài thơm. Bình quân mỗi vụ cánh đồng mẫu lớn này thu được trên 200 tấn thóc.

Thu hoạch xong, các hộ xã viên còn luôn thóc tươi cho Công ty. Ông Phạm Hoàng Sỹ, Giám đốc HTX cho biết: HTX đứng ra làm trung gian liên kết, thống nhất giá cả thu mua thóc giữa xã viên và Công ty sát

với giá thị trường, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Chúng tôi yêu cầu các hộ xã viên tập trung thóc sau thu hoạch lên vị trí tập kết theo đúng tiến độ để ra tạo thuận lợi cho Công ty thu mua. Vụ mùa năm nay lúa tốt nên năng suất cao, trên 2 tạ/sào. Hầu hết các hộ xã viên tham gia mô hình liên kết đều rất phấn khởi vì thu nhập được nâng lên. Ông Nguyễn Duy Luân, thôn Tây Thượng Liệt cho biết: Gia đình tôi tham gia sản xuất trên cánh đồng mẫu lớn với diện tích 7 mẫu. Trước đây mỗi vụ thu hoạch trời mưa vài ngày là thóc mọc mọng, bị tu thuoang ép giá, giờ không phải lo thóc mọng nữa vì cần thóc tươi cho Công ty, giá ổn định theo đúng hợp đồng nên rất yên tâm.

Việc chính quyền các địa phương chủ động "bắt tay" kết nối với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, nhất là lúa cho bà con nông dân là bước đi cần thiết trong lộ trình hướng đến nền sản xuất nông nghiệp bền vững. Bởi từ đây, nhiều hộ tích cực ruộng bị bỏ hoang sẽ được tích tụ để sản xuất lúa hàng hóa, góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân.

THU HIỀN

► Philippines chấm dứt điều tra gạo nhập khẩu

(nhandan.com.vn) Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, vừa qua, Bộ Nông nghiệp Philippines đã ra thông báo công khai chấm dứt điều tra sơ bộ về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm gạo nhập khẩu vào Philippines.

Đây là vụ việc do Bộ Nông nghiệp Philippines tự khởi xướng điều tra vào ngày 11/9/2019 với lý do nhập khẩu gạo gia tăng đột biến gây thiệt hại nghiêm trọng cho nông dân Philippines.

Sau khi nhận được thông báo của Philippines về việc khởi xướng điều tra, Bộ Công Thương đã chủ động cung cấp thông tin, khẩn trương trao đổi, làm việc với Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các bộ ngành liên quan để xây dựng phương án xử lý vụ việc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong tháng 9/2019, Bộ Công Thương đã làm việc với một số cơ quan liên quan của Philippines như Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương, Ủy ban Thuế quan để bày tỏ quan điểm, ý kiến của Việt Nam đối với vụ việc.

Việc Philippines chấm dứt điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng gạo sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong thời gian trước mắt có thể tiếp tục xuất khẩu gạo sang Philippines theo cơ chế hiện hành của Philippines.

Do Philippines vẫn có khả năng sử dụng một số biện pháp khác theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và của ASEAN để tác động vào lượng gạo nhập khẩu nên trong thời gian tới đây Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Lương thực Việt Nam theo dõi sát tình hình để kịp thời ứng phó khi có tình huống mới phát sinh. Về phía các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương khuyến nghị xem xét thận trọng hợp đồng xuất khẩu gạo vào Philippines và nếu có thể thì nên áp dụng các biện pháp kỹ thuật để phòng ngừa rủi ro trên thị trường này.

► Thêm ba loại thủy sản của Việt Nam được xuất khẩu vào Trung Quốc



Ảnh minh họa

(nhandan.com.vn) Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương) vừa cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc mới đây đã có công hàm thông báo đồng ý bổ sung 3 loại thủy sản của Việt Nam được phép xuất khẩu vào nước này.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của phía Việt Nam, Trung Quốc đã đồng ý mở cửa thị trường cho 3 sản phẩm thủy sản, gồm ngao hoa, ngao trắng và nghêu lụa vào danh mục các sản phẩm thủy sản của Việt Nam được phép xuất khẩu vào Trung Quốc.

Phía Trung Quốc cho rằng, các sản phẩm này của Việt Nam đã được phía Trung Quốc tiến hành đánh giá hệ thống kiểm soát thủy sản, danh mục hiện cũng đã có các sản phẩm ngao, ốc khác và nguồn gốc của 3 sản phẩm thủy sản này được khai thác tự nhiên, được phía Việt Nam quản lý và chứng nhận với quy trình tương đồng.

Thông báo của phía Trung Quốc cũng đề nghị Việt Nam triển khai việc kiểm nghiệm, kiểm dịch và cấp chứng thư theo mẫu đã được hai bên thống nhất để các sản phẩm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc được triển khai thuận lợi.

Như vậy, với việc mở cửa thêm 3 loại thủy sản nêu trên, Việt Nam đã có 48 loại thủy sản được phép xuất khẩu vào Trung Quốc để làm thực phẩm và 36 loài được phép nhập khẩu làm động vật cảnh và một loài làm giống nuôi.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2019 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam vào Trung Quốc đạt hơn 831 triệu USD, tăng hơn 14% so với cùng kỳ, chiếm 3,2% tổng lượng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Tây Đô vào vụ đông

Là một trong những địa phương có phong trào sản xuất vụ đông mạnh của huyện Hưng Hà, ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, nông dân xã Tây Đô đã tập trung sản xuất vụ đông.

Chị Trần Thị Nặng, thôn Khánh Lai cho biết: Nông dân chúng tôi ở đây đã thành nếp, cứ thu hoạch lúa mùa là song song trồng cây vụ đông. Vụ đông năm 2019, gia đình tôi trồng 5,5 sào, chủ yếu là cây khoai lang. Tôi chọn khoai lang bởi đây là cây dễ chăm sóc, cho năng suất cao và

ổn định đầu ra. Năm ngoái, ruộng khoai của gia đình cho năng suất 5 - 5,5 tạ/sào, giá trị đạt 5 - 6 triệu đồng/sào.

Cũng như gia đình chị Nặng, gia đình ông Phạm Văn Tiếp, thôn Khánh Lai cũng đang tích cực chăm sóc diện tích cây vụ đông. Ông Tiếp cho biết: Vụ đông năm nay thời tiết khá thuận lợi. Cũng như mọi năm, năm nay gia đình tôi trồng 5 sào khoai lang. Trồng cây vụ đông cho giá trị gấp 2 - 3 lần cây lúa, thấp nhất cũng thu được 2 triệu đồng/sào còn bình quân đạt 4 - 5

triệu đồng/sào, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Theo ông Đình Khắc Nhiên, Chủ tịch UBND xã Tây Đô: Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính, ngay từ đầu năm, chính quyền xã đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu đến từng thôn. Đồng thời, mở rộng diện tích quy hoạch vùng chuyên canh, khuyến khích mở rộng diện tích cấy trồng có giá trị kinh tế cao nhằm đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản

xuất hàng hóa. Năm 2019, Tây Đô phân đấu gieo trồng 315ha cây vụ đông, gồm: 86ha khoai lang, 56ha dưa bí các loại, 45ha ngô, 42ha khoai tây, diện tích còn lại trồng rau màu và cây được khuyến khích nông dân trồng các giống khoai lang cho năng suất, chất lượng cao như khoai lang Nhật, Hoàng Long...

Ông Nguyễn Văn Hiến, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết thêm: HTX tổ chức cho các thôn đăng ký giống cây trồng và cung ứng đầy đủ để đáp ứng nhu cầu sản xuất của nông dân. Đồng thời, tổ chức điều hành tốt các khâu dịch vụ bảo đảm cho sản xuất vụ đông đạt kết quả tốt nhất. Đối với rau màu các loại, HTX hướng dẫn nông dân bố trí trồng

trồng có chi phí đầu tư thấp, phù hợp với nhiều chân đất, giá bán và thị trường tiêu thụ thuận lợi, địa phương khuyến khích nông dân trồng các giống khoai lang cho năng suất, chất lượng cao như khoai lang Nhật, Hoàng Long...

Ông Nguyễn Văn Hiến, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết thêm: HTX tổ chức cho các thôn đăng ký giống cây trồng và cung ứng đầy đủ để đáp ứng nhu cầu sản xuất của nông dân. Đồng thời, tổ chức điều hành tốt các khâu dịch vụ bảo đảm cho sản xuất vụ đông đạt kết quả tốt nhất. Đối với rau màu các loại, HTX hướng dẫn nông dân bố trí trồng

MAI THƯ



Nông dân xã Tây Đô chăm sóc cây vụ đông.



Từ thú chơi đến thu nhập tiền tỷ

Từ niềm đam mê, thú chơi cây cảnh đã giúp nhiều hội viên Chi hội Sinh vật cảnh thôn Trà Khê, xã Tân Lập (Vũ Thu) trở thành triệu phú, sở hữu những cây cảnh có thể lạ, độc đáo, hội tụ cả tính cổ, kỳ, mỹ, văn. Bằng đôi tay khéo léo, sự sáng tạo, cần cù, chăm chỉ, người nông dân nơi đây cũng chỉ làm giàu, nâng cao đời sống gia đình mà còn góp phần làm đẹp cho đời với những cây cảnh đa dạng về kiểu dáng, sắc màu.

Đến thôn Trà Khê rất dễ bắt gặp những vườn cây cảnh mang đậm tính nghệ thuật, có giá trị kinh tế cao. Từ những cây vốn bình dị, quen thuộc như sung, ổi, khế, sanh, si, lộc vừng, mẫu đơn, hoa giấy... dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, chủ vườn đã trở

nên độc đáo, kỳ thú. Mỗi cây, mỗi dáng được uốn nắn, chăm sóc tỉ mỉ khiến người xem không khỏi bất ngờ bởi tư duy sáng tạo của các nghệ nhân, chủ vườn. Hiện nay, thế cây ở Trà Khê rất đa dạng với nhiều kiểu dáng như: huyền nhai, bạt phong, đệ huynh, kinh thiên, long giác... Kích cỡ cây cũng phong phú, từ cây mi ni đến cây đại. Tùy theo nhu cầu của thị trường, các chủ vườn lại tìm kiếm, sáng tạo và chăm sóc cây cảnh để đáp ứng thị hiếu của người chơi.

Ông Trần Văn Tường, Chi hội Sinh vật cảnh thôn Trà Khê cho biết: Hầu hết các gia đình trong thôn đều trồng hoa, cây cảnh. Từ thú chơi, đam mê cây cảnh đến nay đã trở thành nghề. Để người dân được giao

lưu, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, tạo thế cho cây, Chi hội Sinh vật cảnh thôn đã ra đời. Hiện nay Chi hội có 80 hội viên, trong đó nhiều hội viên đã được công nhận là nghệ nhân. Nâng cao tay nghề cho hội viên, Chi hội đã tổ chức các chuyên tham quan thực tế tại nhiều nơi, đăng ký tác phẩm tham gia triển lãm. Nhờ đó, nhiều cây cảnh của hội viên tham dự triển lãm trong và ngoài tỉnh đã đạt giải cao.

Làm cây cảnh, ngoài kinh nghiệm cần có sự sáng tạo, cần cù và chăm chỉ. Để thành nghề không chỉ cần có vào độ tuổi mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như năng khiếu thẩm mỹ, tư duy sáng tạo, sự cần cù, khéo léo của từng người. Vì thế, độ tuổi của các chủ

vườn làm cây cảnh ở thôn Trà Khê cũng rất đa dạng. Bên cạnh những nghệ nhân có thâm niên trong nghề như các ông Đào Xuân Thôn, Hoàng Đức Phong, Trần Văn Tường... còn có các cháu chỉ mới 15 - 17 tuổi nhưng đã biết tạo dáng cho cây. Có những hội viên trẻ nhưng đã sở hữu những vườn cây cảnh trị giá hàng trăm triệu đồng như Phạm Quý Đăng, Trần Văn Mạnh, Hoàng Văn Trụ... Để đáp ứng thị hiếu của khách hàng, nhiều chủ vườn đã ghép dáng, trồng cây trên hòn non bộ tạo nên sự hấp dẫn cho tác phẩm của mình. Cây cảnh không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần cho người dân nơi đây mà còn giúp họ từng bước vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Ông Đào Xuân Thôn, hội viên Chi hội Sinh vật cảnh thôn Trà Khê là một trong những người có tuổi nghề lâu năm nhất Chi hội. Tham gia làm cây cảnh từ năm 1990, bằng niềm đam mê và sự cần cù, chăm chỉ, ông đã tạo hình cho rất nhiều cây ở các dáng, thế khác nhau trong đó có những cây đã gắn bó với ông 17 năm. Ông Thôn chia sẻ: Khi sang Nam Định (Nam Định) mua cây sanh về bán, tôi nghĩ tại sao mình không làm mà phải đi nhập về. Từ đó tôi mày mò học hỏi và bắt đầu làm cây cảnh. Việc chăm sóc cây cảnh không khó nhưng phải có thời gian, niềm đam mê và tính kiên nhẫn, tỉ mỉ thì mới tạo ra loại cây đẹp phù hợp với thị hiếu khách hàng. Nhiều khi sửa chưa vừa ý đang làm gì cũng phải bỏ dở để cắt tỉa, uốn chỉnh lại. Năm 2007, tôi đã bán được cây sanh thế lập trung, phát huy hết khả năng để tạo ra

được nâng cao hơn, có thêm động lực để gắn bó với nghề. Quả ngọt không phụ công người chăm sóc, cuộc sống của những người trồng cây cảnh ở thôn Trà

Khê đang ngày một khá hơn. Họ hiểu rằng mỗi sản phẩm làm ra sẽ là một dấu ấn để lại cho đời, vì thế, khi làm, người nghệ nhân, chủ vườn phải tập trung, phát huy hết khả năng để tạo ra

sản phẩm hoàn mỹ nhất. Hàng ngày, cây cảnh Trà Khê vẫn tỏa đi muôn nơi để tô điểm, làm đẹp thêm cho cuộc sống.

NHƯ HOANG



Cây cảnh có kích cỡ nhỏ và vừa ở thôn Trà Khê, xã Tân Lập (Vũ Thu).